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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั้งที ่10/2567  

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

----------------------------------- 

รายช่ือกรรมการที่เข้าประชุม 
1. นายวิชัย ศรีขวัญ      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
2. นายขจร จิตสุขุมมงคล     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
 (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
5. นางดวงสมร วรฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
7. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
8. นายภูธร ภูมะธน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เทพทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
10. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
11. นายอ านวย จั่นเงิน    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
12. นายพงศธร ชัยชนะพานิช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง   
      (ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) 
13. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
      (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  
 (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) 
15. อาจารย์ ดร.สมชาย วชัรปัญญาวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
16. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร 
17. อาจารย์ ดร.ศตพล มุ่งค  ากลาง  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เจริญทรัพย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
20. อาจารย์สามารถ พยอมหอม     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
21. อาจารย์กิตติวัลย์ ทองอร่าม   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต อ้วนไตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
23. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
24. นางสาวพวงเพชร ศุภกรรม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ  
25. นายวัชระ รักษาพล    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสาววาสนา วงษ์สังข์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายช่ือกรรมการที่ไม่เข้าประชุม 
 - ไม่มี - 

รายชื่อผู้... 

 



- 2 - 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
      (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
2. นางศรีไพร วงษ์วาน    ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
3. นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
      (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
4. นางสาวปรารถนา อนุวงศ์   นิติกร ช านาญการ 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.  
 
  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า กรรมการครบองค์ประชุมแล้ว 
จึงได้กล่าวเปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั งที่ 10/2567 วันที่ 16 สิงหาคม 2567 และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เลขานุการเสนอต่อที่ประชุม ดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 

 1.2 เรื่องที่ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งต่อที่ประชุม 
  1.2.1 รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 
    อธิการบดี รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย               
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ดังนี  
   1. การอบรมนักเล่าเรื่องของแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว 3 บุรี 
    มหาวิทยาลัย ได้ด าเนิน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนาเชิงพื นที่ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวชุมชน 3 บุรี เชิงสร้างสรรค์บนฐานนวัตกรรม
อย่างยั่งยืน ที่ได้รับงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดท าหลักสูตรระยะสั น หลักสูตรนักเล่าเรื่อง จัดการอบรมนักเล่าเรื่องของแหล่ง
เรียนรู้และท่องเที่ยว 3 บุรี ในภาคภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน              
30 คน โดยการอบรมนี เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการน าเที่ยวและท่องเที่ยวชุมชน 3 บุรี  ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่าง
ทดลองเส้นทางท่องเที่ยว ได้แก่ พื นที่จังหวัดลพบุรี บ้านสวนขวัญ / วัดพรหมทินใต้ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 
พื นที่จังหวัดสิงห์บุรี บ้านคูเมือง / ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
วันที่ 21 สิงหาคม 2567 พื นที่จังหวัดสระบุรี ตลาดต้นตาล/ตลาดหัวปลี วันที่ 25 สิงหาคม 2567                   
โดยมีคณะรับผิดชอบ คณะละ 1 ชุมชน 
   2. การแข่งขันการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 สาขาวิชาดนตรีศึกษา น านักดนตรี วงลวนรินทร์ (ละ-วะ-นะ-ริน) 
ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาเข้ารับมอบถ้วยรางวัลชมเชยจากการแข่งขันการประลองยอดฝีมือ
เยาวชนดนตรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งจัดโดย ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ภายใต.้.. 
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ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข โดยมี คุณศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี  ภายในงาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR 
FUTURE THAILAND ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
   3. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 104 ปี และงานมหกรรม             
การแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ. 2567 
    วันที่ 2 – 6 กันยายน 2567 มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครบรอบ 104 ปี และงานมหกรรมการแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 
พ.ศ. 2567 “นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 2567” โดยมหาวิทยาลัยจะจัด
แสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่นทุกปีในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากในปีนี  วันที่ 21 กันยายน 2567 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยตรงกับงานพิธีพระราชทานปริญาบัตร จึงเลื่อนการจัดงานขึ นมาเป็นวันที่ 2 – 6 
กันยายน 2567 ซึ่งขณะนี อยู่ระหว่างการเตรียมงาน โดยเชิญ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง            
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว 
   4. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2567 
   มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 17 – 19 
กันยายน 2567 และวันที่ 21 กันยายน 2567 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2567                   
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน ๒๕๖7 เวลา 10.3๐ น.                 
ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม  มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีฯ ในวันดังกล่าว โดยมีองคมนตรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้มอบ              
ส าหรับบัณฑิตทีเ่ข้ารับของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ ขณะนี ประมาณ 600 คน  
  มหาวิทยาลัย จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 
 
 1.3 เรื่องท่ีประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งต่อที่ประชุม 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2567 เม่ือวันที่ 19 
กรกฎาคม 2567 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ดังนี  
  ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2567 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2567 และได้จัดท ารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยจัดส่งให้กรรมการพิจารณา
ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567                
แล้วนั น 
  ในการนี  จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ราชภัฏเทพสตรี ครั งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม             
(หน้า 1 - 35) 
 

กรรมการ… 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ๑. ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตที่ประชุมมอบหมายให้นายขจร จิตสุขุมมงคล 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนหลังจากระเบียบวาระที่ ๓.๒ เนื่องจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยติดภารกิจจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทย  และได้ประสานให้นายพีระศักดิ์                
ศรีสุพล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากอุปนายก สภา
มหาวิทยาลัยติดภารกิจในช่วงเวลาหนึ่ง นั น ขอให้ฝ่ายเลขานุการเพ่ิมเติมข้อความก่อนเข้าวาระที่ ๕.๒ ดังนี  
“ระเบียบวาระที่ ๕.๒ นายขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กลับมาท าหน้าที่ประธานที่ประชุม
แทนนายกสภามหาวิทยาลัย” 
  ๒. ในการอภิปรายของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในหัวข้อที่ ๔.๑ มีความเห็นไปในสองทาง คือ ๑) มีกรรมการโดยเสียงข้างน้อยเห็นว่า 
ข้อมูลตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เสนอสภามหาวิทยาลัยมานั น มิได้ระบุจ านวนบุคคลที่อยู่ในเขตพื นที่การบริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเสียงข้างน้อยจึงเห็นว่า ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) และ(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ กลับไปท าข้อมูลมา
ใหม่ว่า ทั ง  ๑๑ คน ที่ได้เสนอชื่อมานั นมีบุคคลใดบ้างที่อยู่ในเขตพื นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว
เสนอสภามหาวิทยาลัยในครั งต่อไป และ ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสียงข้างมากเห็นว่ากระบวนการ           
สรรหาตามที่อธิการบดีเสนอนั น เป็นไปตามกฎหมายแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอชื่อรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๑ คน ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  
๑๖ (๑) (๒) (๓) และ(๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เสนอ โดยมอบเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยไปจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมระบุบุคคลที่อยู่ในเขตพื นที่การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย แล้วให้
น ามารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในครั งต่อไป 

  ๓. ที่ประชุมในครั งที่ผ่านมาได้ขอให้ท่านอธิการบดียืนยันว่ากระบวนการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี มีบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมในข้อ ๓ แล้ว 

  ๔. ข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในเขตพื นที่บริการการศึกษาจะต้อง
ระบุไว้ในรายงานการประชุมด้วย ว่ามีจ านวนบุคคลที่อยู่ในเขตพื นที่การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย            
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) วรรคท้าย 

  ๕. ก่อนการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องรับรอง
รายงานการประชุมเสียก่อน จึงเป็นที่มาในการพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ได้มีการพิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั ง กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในครั งนี  
  ๖. มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยควรให้มีการแก้ไขให้มีความกระชับ ชัดเจนมากยิ่งขึ น โดย
สรุปให้เหลือเพียงมติเดียว คือ เห็นสมควรด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเสียงข้างมาก 

  ๗. การรายงานจ านวนบุคคลที่อยู่ในเขตพื นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย หากเป็นมติ
ที่ประชุมในคราวที่แล้วของเสียงข้างมากว่าให้เลขานุการน ามารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุม
ครั งต่อไปก็ควรด าเนินการตามกระบวนการที่ได้มีมติไปแล้ว ซึ่งในการประชุมครั งนี เลขานุการได้จัดท าข้อมูล
จ านวนบุคคลในเขตพื นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเพ่ือทราบ วาระที่ 
๗.๑ “รับทราบจ านวนบุคคลในเขตพื นที่บริการการศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” ซึ่งถือได้ว่าเลขานุการ
ได้ด าเนินการตามมติครบถ้วนแล้ว 

มติสภา… 
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  มติสภามหาวิทยาลัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั งที่ 
9/2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยมีการแก้ไข ดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี 
หน้า / บรรทัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม 

หน้า 30 
 

- 

“ระเบียบวาระที่ 5.2 นายขจร จิตสุขุมมงคล 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้กลับมาท าหน้าที่
ประธานที่ประชุมแทนนายกสภามหาวิทยาลัย” 
 

วาระท่ี 5.2 /  
หน้า 34 / 
บรรทัดที่ 37  

“…จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ” 

“…จึงเห็นสมควรให้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการ” 

วาระท่ี 5.2 / 
หน้า 35 / 
บรรทัดที่ 1 

“4.” “5.” 

วาระท่ี 5.2 /  
หน้า 35 / 
บรรทัดที่ 3 

“มติสภามหาวิทยาลัย 
 1. กรรมการที่มาประชุมโดยเสียง
ข้างมาก เห็นชอบให้ เสนอรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสม จ านวน 11 คน ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย
มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดท า
ข้อมูล เพ่ิม เติมระบุ เขตพื นที่ บ ริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรีให้ชัดเจน และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ทั ง 11 คนนั นมีผู้ใดบ้างที่อยู่ในเขตพื นที่
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี  
 2. กรรมการที่มาประชุมโดยเสียง
ข้ า งน้ อย เห็ น สมควรให้ น ายกสภ า
ม ห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะก รรม ก ารส ภ า
มหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (2) (3) 
และ (4) ซึ่ งเป็นผู้แนะน ารายชื่อผู้ มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั ง 11 คน กลับไป
พิจารณาว่าผู้ใดบ้างที่อยู่ในเขตพื นที่ 

“มติสภามหาวิทยาลัย เห็นสมควรด าเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเสียงข้างมากให้เสนอ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวน 11 คน 
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตาม
ม าต รา  1 6  (5 ) แ ห่ งพ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี  
 1. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม  
ด้านการศึกษา  
 2. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมาลี สังข์ศรี  
ด้านมนุษยศาสตร์ 
 3. รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  
ด้านสังคมศาสตร์  
 4. รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 5. รศ.วรวุฒิ  เทพทอง  ด้านกฎหมาย 
 6. นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล  
ด้านการงบประมาณและการเงิน 
 7. นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล   
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 8. นายภานุ  แย้มศรี  ด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 9. ดร.วิชัย ไทยถาวร  ด้านการศาสนา  
 10. นายลิขิต สุนทรสุข  ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  

บริการการศึกษา… 
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ระเบียบวาระท่ี 
หน้า / บรรทัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม 

วาระท่ี 5.2 /  
หน้า 35 / 
บรรทัดที่ 3 

บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงเสนอ
เรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 11. นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ  ด้านอื่น ๆ  
(การบริหารธุรกิจหรือการบริหารพัฒนา)  
เพ่ื อทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ  แต่ งตั งเป็ น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมระบุเขตพื นที่
บริการการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ให้ชัดเจน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั ง 11 คนนั น
มีผู้ใดบ้างที่อยู่ในเขตพื นที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แล้วให้น ามารายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบในครั งต่อไป” 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ครั งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัย
พร้อมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส าคัญให้หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนั น 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                  
ที่สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั งแต่การประชุม ครั งที่ 1/2565 – ครั งที่ 9/2567             
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โดยสรุปผลการด าเนินงาน ดังนี      
 1. หมวดนโยบายและแผน จ านวน 76 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 75 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 1 เรื่อง 
 2. หมวดการจัดการศึกษา จ านวน 96 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 90 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 6 เรื่อง 
 3. หมวดงบประมาณและการเงิน จ านวน 41 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 41 เรื่อง  
 4. หมวดการบริหารงานบุคคล จ านวน 132 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 127 เรื่อง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 5 เรื่อง 
 5. หมวดอ่ืน ๆ จ านวน 29 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 29 เรื่อง 
โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 12 เรื่อง ดังนี้ 

หมวด เรื่อง การประชุมครั้งที่  
หมวดนโยบายและแผน 1. การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ครั งที่ 9/2567 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 
หมวดการจัดการศึกษา 2. แผนปฏิบัติการเพ่ือยื่นขอขึ นทะเบียนคลังหน่วยกิต ครั งที่ 10/2566 

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 
 3. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั งที่ 10/2566 

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 

4. ร่าง ข้อบังคับ... 
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หมวด เรื่อง การประชุมครั้งที่  
หมวดการจัดการศึกษา 4. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย 

การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. .... 
ครั งที่ 13/2566 

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 
 5. การจัดท าข้อมูลการก ากับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ย้อนหลัง  
2 ปีการศึกษา 

ครั งที่ 7/2567 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 

 6. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณ ฑิ ต  สาขาวิช า เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ครั งที่ 9/2567 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 

 7. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  
คณะครุศาสตร์ 

ครั งที่ 9/2567 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 

หมวดการบริห ารงาน
บุคคล 

8. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. .... 

ครั งที่ 1/2566 
วันที่ 20 มกราคม 2566 

 9. การแบ่ งส่ วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
เทพสตรี 

ครั งที่ 9/2566 
วันที่ 15 กันยายน 2566 

 1 0 . ร่ างข้ อบั งคั บ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เทพสตรี                
ว่าด้วย การก าหนดประสบการณ์หลากหลาย ต าแหน่ง
ป ร ะ เภ ท ผู้ บ ริ ห า ร ข อ งข้ า ร าช ก ารพ ล เรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา               

ครั งที่ 8/2567 
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 

 11. ร่าง ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี              
ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ครั งที่ 8/2567 
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 

 12. การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายก
สภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวน 3 ฉบับ 

ครั งที่ 9/2567 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 

  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติ              
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั งแต่การประชุม ครั งที่ 1/2565 – ครั งที่ 9/2567 รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

 

 

กรรมการสภา... 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบและรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมไว้ให้เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น ข้อ 1 และข้อ 12  และปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ
พิจารณาร่างกฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้วจึงให้เลขานุการจัดท าข้อมูลเรื่องที่ต้องด าเนินการ
ปรับแก้ไขร่าง ข้อบังคับ และเรื่องใดต้องด าเนินการก่อนหรือหลังตามประกาศแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการปรับแก้ไขข้อบังคับให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน  

  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ตั งแต่การประชุม ครั งที่ 1/2565 – ครั งที่ 9/2567  
   
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย  
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.1 พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต 
 5.1.1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอ พิจารณาอนุมัติให้
ปริญญามหาบัณฑิต ดังนี  
  ด้วยภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
แผน ข  ภาคพิเศษ จ านวน 2 คน โดยผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
หน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามล าดับ ดังนี   
  1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                 
ในการประชุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 และวันที่ 10 มิถุนายน 2567 
  2. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการเรียนรายวิชาของนักศึกษา 
และด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ พร้อมตรวจสอบผลการส าเร็จการศึกษา เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน และวันที่ 14 มิถุนายน 2567 
  3. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามเกณฑ ์
และเสนอการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญา
มหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน ในการประชุมครั งที่ 7/2567 เมื่อวันที ่2 สิงหาคม 2567 
  4. สภาวิชาการ ในการประชุมครั งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 พิจารณาให้
ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 คน และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาต่อไป 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 

5.1.2 อนุมัติ... 
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 5.1.2 อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต 
  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา น าเสนอ  อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ดังนี  

 ด้วยภาคภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)                
ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)                 
พ.ศ. 2557 จ านวน 46 คน และมีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                
โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564 จ านวน 45 คน รวมทั งสิ น 91 คน รายละเอียดดังนี  

 1. ด้วยฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ระดับ
ปริญญาตรี ได้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 46 คน แบ่งเป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 43 คน และนักศึกษา ภาค
พิเศษ (กศ.บป.) จ านวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย การประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานและคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามล าดับ ดังนี  

  (1)  คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2567 ดังนี         

  1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                   
ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 

  2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
2567   

  3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2567 

  4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติ ผล
การศึกษา ในการประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 

  5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 

  6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 

  (2) กองบริการการศึกษา ด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ เมื่อวันที่ 23 – 25 
กรกฎาคม 2567 ตรวจสอบผลส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26 , 30 กรกฎาคม 2567 และด าเนินการน า
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ระบบพร้อมกับจัดท าเอกสารเสนอผู้บริหารลงนาม เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 
2567 เพ่ือน าเสนอต่อสภาวิชาการ  

  (3) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รายละเอียดจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี  

 
 
 
 
 

1 คณะครุศาสตร์... 
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ล าดับ คณะ 
ปริญญาเกียรตินิยม 

ปริญญาตรี รวม 
อันดับ 1 อันดับ 2 

1 ครุศาสตร์ - - 4 4 
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 8 8 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 5 5 
4 วิทยาการจัดการ - - 9 9 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศ - - 14 14 
6 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 6 6 
 รวม - - 46 46 

 
  2. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ได้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 45 คน ซึ่งนักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามล าดับ ดังนี  

  (1)  คณะกรรมการประจ าคณะต่าง ๆ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2567 ดังนี         

  1) คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา                    
ในการประชุมเม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 

  2) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19        
กรกฎาคม 2567 

  3) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการพิจารณา
อนุมัติผลการศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่                       
15 กรกฎาคม 2567 

  4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา 
ในการประชุมเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 

  5) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567             
ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567  

  6) คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการพิจารณาอนุมัติผล
การศึกษา ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ส่งถึงกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 

  (2) กองบริการการศึกษา ด าเนินการส่งผลการศึกษาเข้าระบบ เมื่อวันที่ 23 – 25 
กรกฎาคม 2567 ตรวจสอบผลส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 26 , 30 กรกฎาคม 2567 และด าเนินการน า
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ระบบพร้อมกับจัดท าเอกสารเสนอผู้บริหารลงนาม เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 
2567 เพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ  

  (3) สภาวิชาการ ในการประชุมสภาวิชาการครั งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 
พิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รายละเอียดจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา สรุปดังนี  
 
 
 
 
 
 

1 คณะวิทยาการ… 
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ล าดับ คณะ ปริญญาเกียรตินิยม ปริญญาตรี รวม 
อันดับ 1 อันดับ 2 

1 วิทยาการจัดการ - - 36 36 
2 เทคโนโลยีสารสนเทศ - - 1 1 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 8 8 
 รวม - - 45 45 

 

 ในการนี  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 91 คน ตั งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา ดังนี  

 1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 46 คน ตามรายชื่อ
ผู้ ส าเร็จการศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเสนอ ซึ่ งเป็ นผู้ ส าเร็จการศึกษาตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราช ภัฏ                            
เทพสตรี ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)              
พ.ศ. 2557  

 2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 45 คน ตามรายชื่อที่
ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเสนอ ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564  

 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม (เอกสารแยกเล่ม)  

 ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา                 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 91 คน  
 มติสภามหาวิทยาลัย  
 1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 คน 
 2. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 91 คน ดังนี  
  1) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 46 คน ตาม
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเสนอ ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
  2) อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 45 คน ตาม
รายชื่อที่ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเสนอ ซึ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี             
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2 พิจารณา… 
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 5.2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาและปีการศึกษา ส าหรับการเปิดสอนหลักสูตร               
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๗)        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอ พิจารณาอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงภาคการศึกษาและปีการศึกษา ส าหรับการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๗) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) ในการประชุมครั งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยก าหนดเปิดสอนตาม 
หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2567   และสภามหาวิทยาลัยมีมติ อนุมัติหลักสูตร                        
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) นั น  
 ภายหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวแล้ว คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567) ในระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHECO) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตั งแต่วันที่ 22 
มิถุนายน 2567  

ต่อมามหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับค าแนะน า   
จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) จึงได้หารือ
ร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นการด าเนินการตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ อว 0224.2/501 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งการตรวจสอบมีแนวทาง ดังนี   

1. ตรวจสอบความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยให้ยึดเล่ม
เอกสารหลักสูตร (มคอ.2) เป็นหลักในการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 

2. ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) กับเล่มเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) โดยให้ความส าคัญ
กับ 3 ประเด็นหลักดังนี  (1) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (2) โครงสร้างหลักสูตร และ(3) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ทั งนี  ให้ แจ้ งแนวปฏิ บั ติ ดั งกล่ าวขึ น ในระบบ CHECO เป็ นความรับผิ ดชอบของ
สถาบันอุดมศึกษา 

3. หากหลักสูตรการศึกษามีความสอดคล้องตามข้อ 1 และ 2 แล้ว ให้ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรมน าขึ นเผยแพร่ต่อสาธารณชน และน าส่งหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประกอบกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 54 และมาตรา 55 ความว่า 
มาตรา 5 4  “หลั กสู ต รการศึ กษ าที่ สภ าสถาบั น อุดมศึ กษ าจะอนุ มั ติ เพ่ื อ ให้

สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนได้ จะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่
รัฐมนตรีก าหนด โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา”  

มาตรา 55 “เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา 54 และได้
แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวได้  

 
 

ให้เป็น... 
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ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่จะต้องตรวจสอบหลักสูตร
การศึกษาที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา 54 หรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานให้คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ให้ เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันความเสียหาย 
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการตามหลักสูตรการศึกษา
นั นไว้ก่อนก็ได”้ 

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2567) ผ่านสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ก าหนดเปิดสอนตาม
หลักสูตร     ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ด าเนินการเรียนการสอน ดังนี  
  1) นักศึกษาภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาที ่2 เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

  2) นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
 ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการบันทึกส่งข้อมูลหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567) ในระบบการพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) ตั งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2567 
 3. มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค ส าหรับปีการศึกษา 2567 การเรียน    
การสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 และภาคการศึกษาที่ 2 เริ่ม
วันที่ 21 ตุลาคม 2567 ส าหรับภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มวันที่ 14 กันยายน 
2567 และภาคการศึกษาท่ี 2 เริ่มวันที่ 18 มกราคม 2568  

 ประเด็นพิจารณา 
 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ระยะเวลาในการพิจารณาการเปิดการเรียนการสอนของหลักสูตร                 
ในภาคพิ เศษจะมี ระยะเวลาการจั ดการศึ กษาต่ างจากการจัดการศึ กษาภาคปกติ  การแจ้ งหลั กสู ตร                                     
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)                       
ต่อส านักงานปลัดกระทรวงผ่านในระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO)             
เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2567 จึงอาจส่งผลให้การเปิดสอนหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567            
ที่ก าหนดในหลักสูตร ไม่เป็นไปตามมาตรา 54 และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการแจ้งหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรได้  

สภาวิชาการ ในการประชุมครั งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ    
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567) จากภาคการศึกษาที่ 1            
ปีการศึกษา 2567 เป็นภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2567 

 
ดังนั น... 
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ดังนั น เพ่ือให้การเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567) เป็นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒      
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๗) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
จากภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 55 “เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา ๕๔ และได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวง
แล้ว จึ งจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาดั งกล่าวได้ ”  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                            
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยเริ่มเดือนมิถุนายน 
แตม่หาวิทยาลัยได้แจ้งข้อมูลหลักสูตรต่อส านักงานปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ทั งนี  จะต้อง
แจ้งหลักสูตรต่อส านักงานปลัดกระทรวงก่อนแล้วจึงจะรับนักศึกษา จึงสอบถามว่าข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 
2567 ซึ่งยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดสอน มหาวิทยาลัยไดม้ีการเปิดรับนักศึกษาแล้วหรือยัง  
  2. มหาวิทยาลัย ยังมิได้มีการรับนักศึกษา และมีความประสงค์เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ                
ในภาคการศึกษาที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในเดือนกันยายน โดยมหาวิทยาลัยได้หารือกับ 
ส านักงานปลัดกระทรวงแล้วและได้รับทราบเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความเข้าใจคาดเคลื่อนว่านักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษเริ่มจัดการเรียนการสอนไม่พร้อมกัน ดังนั น จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 และการส่งข้อมูลหลักสูตร                
ในระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 
มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการขอลบข้อมูลในระบบเพ่ือกรอกข้อมูลในระบบใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 54 
และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  3. เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา               
และมิได้เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ จึงสามารถเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษในภาคการศึกษาที่ 2 ได้ การขอ
เปลี่ยนแปลงการเปิดสอนหลักสูตร จากภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นภาคการศึกษาที่ 2                
ปีการศึกษา 2567 ไม่ขัดกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับระยะเวลาในการ
พิจารณาหลักสูตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองรายงานการประชุมในเดือนถัดไป มหาวิทยาลัยจึงจะ                
ส่ งข้อมูลหลักสูตรในระบบการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา (CHECO)                           
ซ่ึงจะด าเนินการไดท้ันในการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567  
 มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256๗) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
จากภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 
 
 5.3 พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอ พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร 
และขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ ดังนี  
 

(1) พิจารณา... 
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(1) พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน  2564 อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2565  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตั งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 เป็นต้นมานั น  
  ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิ จิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) งดรับนักศึกษาตั งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นมา เนื่องจากจ านวนผู้สมัครเข้ารับ
การศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเปิดสอน ปัจจุบันหลักสูตรมีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 4 คน ซึ่งอยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระและทดสอบภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาทั ง 4 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ก ากับดูแลครบถ้วน และจะด าเนินการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของนักศึกษาทั ง 4 คน มีดังนี  
รหัสหมู่เรียน ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา ความก้าวหน้า หมายเหตุ 

632770501 1. น.ส. สุนิดา พุ่มโต 1. ผศ. ดร.นันทนา  
              แจ้งสว่าง 
2. ผศ. ดร.สุนทรีย์  
              วิพัฒครุฑ 

 สอบหัวข้อ 
 สอบ 5 บท 
 สอบภาษาอังกฤษ 
 

นั ก ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
ท าการค้นคว้าอิสระ  
จ ะ พ้ น ส ภ า พ ต า ม
ระ เบี ยบระยะเวลา
ก า ร ศึ ก ษ า ใน ภ า ค
การศึกษา ที่ 1 /2568 

652771001 1. นายดิเรก เพ็ชรพราว 1. ผศ. ดร.สุรยุทธ  
              ทองค า 
2. ผศ. ดร.นันทนา  
              แจ้งสว่าง 

สอบหัวข้อ 
สอบ 5 บท 
 สอบภาษาอังกฤษ 
 
 

นั ก ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
ท าการค้นคว้าอิสระ  
จ ะ พ้ น ส ภ า พ ต า ม
ระ เบี ยบระยะเวลา
ก า ร ศึ ก ษ า ใน ภ า ค
การศึกษาที่ 1 /2570 

 2. น.ส.กนกวรรณ  
               ธรรมโชติ 

1. ผศ. ดร.สุรยุทธ  
              ทองค า 
2. อ. ดร.สาวิตรี จูเจี่ย 

สอบหัวข้อ 
สอบ 5 บท 
 สอบภาษาอังกฤษ 
 

นั ก ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
ท าการค้นคว้าอิสระ 
แ ล ะ ท ด ส อ บ
ภาษาอังกฤษ จะพ้น
สภาพตามระเบี ยบ
ระยะเวลาการศึกษา
ใน ภ า ค ก ารศึ ก ษ า         
ที่ 1 /2570 

652771001 3. น.ส.ปิยะธิดา อุพรม 1. อ. ดร.สุธิษา  เชญชาญ  
2. อ. ดร.สาวิตรี จูเจี่ย 

สอบหัวข้อ 
สอบ 5 บท 
 สอบภาษาอังกฤษ 
 

นั ก ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
ท าการค้นคว้าอิสระ  
จ ะ พ้ น ส ภ า พ ต า ม
ระ เบี ยบระยะเวลา
ก า ร ศึ ก ษ า ใน ภ า ค
การศึกษา ที่ 1 /2570 

สภาวชิาการ... 
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สภาวิชาการ ในการประชุมครั งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567  มีมติเห็นชอบให้    
คณะวิทยาการจัดการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
    มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) แบบมีเงื่อนไข ซึ่งได้งดรับนักศึกษาตั งแต่             
ปีการศึกษา 2566 และให้รับผิดชอบดูแลนักศึกษาคงค้างจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา  
 

(2) พิจารณาการขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์    
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2564)  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด       
การธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตรมีนักศึกษาคงค้าง จ านวน 4 คน ซึ่งอยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระและทดสอบภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาทั ง 4 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ก ากับดูแลครบถ้วน และจะด าเนินการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา  

เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขออนุโลมปรับลด
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต              
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จากเดิม  3 คน เหลือ 2 คน ได้แก่                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยุทธ ทองค า และอาจารย์ ดร.สาวิตรี จูเจี่ย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และจะดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา 

สภาวิชาการ ในการประชุมครั งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567  มีมติเห็นชอบให้คณะ
วิทยาการจัดการ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จากเดิม 3 คน เหลือ 2 คน 

รายละเอียดข้อมูลการขออนุโลมปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ขอปรับลด (ใหม่) 

หมายเหตุ 

1. นายสุรยุทธ ทองค า * 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บช.บ. (บัญชี)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563 

คงเดิม  

หมายเหตุ  เครื่องหมาย “ * ” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 

2. นางสาวสุธิษา... 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(เดิม) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ขอปรับลด (ใหม่) 

หมายเหตุ 

2. นางสาวสุธิษา เชญชาญ * 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2544 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547 
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563 

 ยกเลิก 
การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

3. นางสาวสาวิตรี จูเจี่ย * 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2547 
วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552 
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2561 

คงเดิม  

หมายเหตุ  เครื่องหมาย “ * ” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มหาวิทยาลัย จึงเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลด
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จากเดิม 3 คน เหลือ 2 คน เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการดูแลนักศึกษาคงค้าง จ านวน 4 คน ซึ่งมีอาจารย์              
ที่ปรึกษาก ากับดูแลครบถ้วน จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใน 2 ประเด็นดังนี  
1. พิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) แบบมีเงื่อนไข ซึ่งได้งดรับนักศึกษาตั งแต่ ปีการศึกษา 2566 และให้
รับผิดชอบดูแลนักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา  

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) จากเดิม 3 คน เหลือ 2 คน เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ในการดูแลนักศึกษาคงค้าง จ านวน 4 คน จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  ทั งนี  ตั งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป 
 
 
 
 

กรรมการ... 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอนแล้วนั น ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนการรับ มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์ วิธีการเป็นอย่างไร  
  2. มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมและก าหนดแนวทางร่วมกัน เมื่อเปิดสอนหลักสูตรแล้วและ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ สาขาวิชาจะต้องจัดท าแผนการดูแลนักศึกษาที่คงอยู่ รวมทั งแผนการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ต่อไป เช่น การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
คณะและสาขาวิชาได้เตรียมการเปิดหลักสูตรใหม่โดยใช้ศักยภาพของอาจารย์ไปพัฒนาหลักสูตร และจัดท า
แผนเสนอต่อมหาวิทยาลัย ทั งนี  กรณีท่ีหลักสูตรใดรับนักศึกษาได้ต่ ากว่า 5 คน มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา 
ในบางสาขาวิชาอาจารย์ผู้สอนไม่ประสงค์รับค่าตอบแทนการสอน เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่น้อย
และไม่คุ้มทุน แต่อาจารย์ให้ความยินดีที่จะให้การดูแลนักศึกษา  
  3. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจั ย
และนวัตกรรม ได้เคยอภิปรายถึงประเด็นจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่
มหาวิทยาลัยรายงานผลการศึกษา ซึ่งได้มีการทักท้วงจ านวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มี
จ านวนมาก แต่เนื่องจากเป็นความต้องการของมหาวิทยาลัย แต่การน าไปสู่การปฏิบัติเป็นความสามารถ                 
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การรอรับนักศึกษาตามแนวทางเดิมอาจถึงทางตันในท้ายที่ สุ ด                         
คณะกรรมการฯ ได้ผลักดันอย่างต่อเนื่องในเรื่องการจัดการศึกษาแบบบทเรียนโมดูล การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
และมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการด าเนินงานการคลังหน่วยกิต               
พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากพฤติกรรมของคนเรียนเปลี่ยนไป ต้องมีการ Up skill, Re skill หากใน
อนาคตมหาวิทยาลัยไม่มีนักศึกษาและไม่มีเรื่องใหม่ ๆ เพ่ิมเติม แต่จะมีเงินเดือนค่าตอบแทนเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ             
การเปิดสอนหลักสูตรตั งแต่ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา                 
พ.ศ. 2565 ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับรอง หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายใน 2 ปี และหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ภายใน 1 ปี โดยตรวจรับรองหลักสูตรและรับรองการด าเนินงานของหลักสูตร และตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ก าหนดให้การอนุมัติให้ปริญญาจะต้องประกอบด้วย การเรียนครบวิชา การเรียน
ครบตามเงื่อนไข และต้องบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องวาง
แนวทางด าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป นอกจากนี  หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 3 ได้ก าหนด
เกณฑ์การจัดการศึกษา การวิจัย โดยจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของพื นที่ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนใน
พื นที่ และมีการ Up skill, Re skill  จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยได้น าประเด็นไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
งานวิชาการคือหัวใจของมหาวิทยาลัย รวมทั งการปรับตัวของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  มติสภามหาวิทยาลัย  
  1. อนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) แบบมีเงื่อนไข ซึ่งได้งดรับนักศึกษาตั งแต่ปีการศึกษา 2566 และให้รับผิดชอบดูแล
นักศึกษาจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา  
  2. เห็นชอบการขออนุโลมปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2564) จากเดิม 3 คน เหลือ 2 คน เพ่ือท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในการดูแลนักศึกษาคงค้าง จ านวน 4 คน ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแลครบถ้วนจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  ทั งนี  ตั งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป  
 
 
 
 

5.4 พิจารณา… 
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 5.4 พิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 
มีนาคม 2567) ดังนี   
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)                
โดยก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน 2 ระยะ             
คือ ระยะ ๖ เดือน (1 ตุลาคม 2566 – ๓๑ มีนาคม 2567) และระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 
กันยายน 2567) นั น 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะ 6 เดือน                   
(1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี  

1) มหาวิทยาลัย  
2) ระดับคณะ 6 คณะ ประกอบด้วย  

2.1) คณะครุศาสตร์  
2.2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.3) คณะวิทยาการจัดการ 
2.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3) ระดับส านัก/สถาบัน ประกอบด้วย 
3.1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
3.3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    3.4) ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) มีดังนี   

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มหาวิทยาลัย คณะ และ 
ส านัก/สถาบัน 

หมายเหตุ 

ส่วนที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร   รายงานเฉพาะ 

ระดับมหาวิทยาลัย 1.1  การด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย/นโยบายสภา
มหาวิทยาลัย 

 X 

ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย คณะและส านัก/สถาบัน   

   

2.1  ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามกิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน 

   

2.2  การบรรลุเป้าหมายตัวชี วัดตามยุทธศาสตร์    
2.3  ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์    

หมายเหตุ   ด าเนินการติดตาม,  x  ไม่ด าเนินการติดตาม 
คณะกรรมการฯ… 
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คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั งที ่7/2567 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ได้พิจารณา
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และสถาบัน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67                
ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕66 – 31 มีนาคม 2567) ต่อสภามหาวิทยาลัย  
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ระยะ 6 
เดือน (1 ตุลาคม ๒๕66 – 31 มีนาคม 2567) พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี  
  1.  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย 

 1) ด้านการพัฒนาองค์กร   
1.1) การพัฒนามหาวิทยาลัยจากการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย/นโยบายสภา

มหาวิทยาลัย  
(1) ผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย (เฉพาะมติส าคัญ) 

- จ านวนมติสภามหาวิทยาลยั ทั งหมด  42 เรื่อง 
- ด าเนนิการเสร็จแลว้ จ านวน 32 เรื่อง (ร้อยละ 76.19) 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 10 เรื่อง (ร้อยละ 23.81) 

(2) ผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 

นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วยประเด็น
หลักดังนี             1) นโยบายเร่งด่วน 2) นโยบายทั่วไป 

๒) ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย  
1. ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน
ตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัย 

2. การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 
ตามยุทธศาสตร์ 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

แผน 
ทั้งป ี

แผน 
6 เดือน 

ผลระยะ 
6 เดือน 
(ร้อยละ) 

แผน 
ทั้งป ี

แผน 
6 เดือน 

ผลระยะ 
6 เดือน 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
จัดสรรทั้งปี 

แผนใช้จ่าย 
6 เดือน 

ผลใช้จ่ายจริง 
ระยะ 6 เดือน 

(ร้อยละ) 

88  10  3   

(30.00)  

229  28  14   

(50.00)  

508,891,700  220,748,665  202,139,859.99   

(91.57)  

สรุปภาพรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ ระดับมหาวิทยาลัย 
1. ด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัยจากการด าเนินงานตามมติสภา

มหาวิทยาลัย / นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดด าเนินการเรื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จทั งหมดให้แล้วเสร็จ

โดยเร็ว    เพราะจะมีผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคตอย่างมาก ทั งนี การด าเนินการต้องเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เป็นกติกากลางของประเทศอย่างเคร่งครัด 

2) ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ดังนี   
(1) นโยบายและแนวทางการพัฒนาของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรน ามา

จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกันทั งในเรื่องประเด็นสาระและช่วงเวลาของการด าเนินงานโดยมีตัวชี วัด
ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  

(2) แผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้       
ความเห็นชอบ เพ่ือน าไปสู่การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น  

(3) การจัดท า... 
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(3) การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปีต้องจัดท าในรูปแบบที่ง่ายต่อ
การท าความเข้าใจ สามารถติดตามความครบถ้วนสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน และนโยบายและ
แนวทางพัฒนา  

2. ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย  
1) กิจกรรมที่ต้องด าเนินการในสองไตรมาสหลังอีก 85 กิจกรรมหลัก ซึ่งเป็นเรื่องที่

ต้องรีบเร่งด าเนินการ มหาวิทยาลัยต้องก ากับและเร่งรัดการด าเนินการให้มากกว่านี  และมอบหมายหน่วยงานให้
รายงานความก้าวหน้าต่ออธิการบดีเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2) มหาวิทยาลัยต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี วัดรายงานผลการด าเนินงานอย่าง
เคร่งครัดสม่ าเสมอ และช่วยแก้ปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานให้มากขึ น 

3) มหาวิทยาลัยควรก ากับติดตามและให้รายงานผลการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด
ในด้านการด าเนินกิจกรรมหลัก การตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดและการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน            ที่ก าหนดไว้ และมหาวิทยาลัยต้องมีหน่วยงานที่จะให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาที่
เกิดขึ น  

2. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับคณะ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการคณะ  

คณะ 

1. ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
ตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

ของคณะ 

2. การบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

แผน 
ทั้งป ี

แผน 
6 เดือน 

ผลระยะ 
6 เดือน 
(ร้อยละ) 

แผน 
ทั้งป ี

แผน 
6 เดือน 

ผลระยะ 
6 เดือน 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
จัดสรรทั้งปี 

แผนใช้จ่าย 
6 เดือน 

ผลใช้จ่ายจริง 
ระยะ 6 เดือน 

(ร้อยละ) 
คณะครุศาสตร์  16 4 0 

(0.00) 
32 2 0 

(0.00) 
5,848,100  1,937,580   480,074  

(24.78)  
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

15 4 3 
(75.00) 

32 9 9 
(100.00) 

3,762,000   2,232,545  1,485,031  
(66.52)  

คณะวิทยาการจดัการ  15 1 1 
(100.00) 

47 47 2 
(4.26) 

4,175,643  1,250,013  747,173.62  
(59.77)  

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

15 1 1 
(100.00) 

28 3 2 
(66.67) 

2,318,040  897,800  498,000.22  
(55.47)  

ค ณ ะ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ  

11  1  1  
(100.00)  

95  6  3  
(50.00)  

2,611,520  804,600  297,359.08  
(36.96)  

ค ณ ะ เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม  

17  6  0  
(0.00)  

42  42  29  
(69.05)  

1,327,579  680,800  240,708  
(35.36)  

 

สรุปภาพรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ ระดับคณะ 
1. คณะต้องก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2. คณะต้องวางแผน หากลยุทธ์ที่เหมาะสม ก ากับติดตามให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมาย

ตัวชี วัด   ที่เหลือในระยะสิ นปี  
3. คณะควรวางแผนด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมตลอดปีโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

และมีการก ากับ เร่งรัด ติดตามอย่างจริงจัง เพ่ือให้สามารถบริหารงบประมาณได้ตามแผน 
 
 

3. ผลการติดตาม... 
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3. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ระดับส านัก/สถาบัน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการส านัก/สถาบัน   

ส านัก/สถาบัน 

1. ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
ตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

ของส านัก/สถาบัน 

2. การบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

แผน 
ทั้งป ี

แผน 
6 เดือน 

ผลระยะ 
6 เดือน 
(ร้อยละ) 

แผน 
ทั้งป ี

แผน 
6 เดือน 

ผลระยะ 
6 เดือน 
(ร้อยละ) 

งบประมาณ 
จัดสรรทั้งปี 

แผนใช้จ่าย 
6 เดือน 

ผลใช้จ่ายจริง 
ระยะ 6 เดือน 

(ร้อยละ) 
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2  -  0 
(0.00) 

46  25  23 
(92.00) 

3,000,000  1,314,561  627,198.28  
(47.71)  

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  

7  7  1 
(14.29) 

10  10  1 
(10.00) 

1,485,000  1,071,200      750,374  
(70.05)  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

1  1  0 
(0.00) 

15  -  0 (0.00) 2,010,000  1,655,300        65,206.67  
(3.94)  

ส านักงานอธิการบดี  15  -  0 
(0.00) 

53  -  0 (0.00) 159,055,600  42,760,530  45,971,627.71  
(107.51)  

สรุปภาพรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ ระดับส านัก/สถาบัน 
ส านัก/สถาบัน ควรเร่งรัด ก ากับและติดตามการด าเนินงานที่เหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนิน
กิจกรรมส าเร็จ บรรลุเป้าหมายตัวชี วัดที่ก าหนด และสามารถบริหารงบประมาณได้ตามแผนในระยะสิ นปี   
 
  ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย กล่าวว่า
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยได้ประชุมชี แจงร่วมกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือติดตามและแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นปัญหาร่วมกัน เรื่องส าคัญ คือ การบรรลุเป้าหมาย
จ านวนน้อย ซึ่งคณะรับทราบและเห็นว่าจะด าเนินการได้ทัน การด าเนินงานตามกิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี วัด และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องด าเนินการให้สัมพันธ์กันทั ง 3 ส่วน และในปีนี มหาวิทยาลัยได้
ปรับเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) ดังนั น หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนดไว้ จะต้องมีการ
ปรับการประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการปรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อมหาวิทยาลัย
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบ 3 ปี แล้ว คณะกรรมการฯ จึงจะน าผลมาทบทวนอีกครั ง  
  จึงแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ             
       
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
   1. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ระยะ 6 เดือน หน่วยงานก าหนดเป้าหมาย
จ านวนกิจกรรมและงบประมาณในสัดส่วนที่น้อย  และผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยปกติในระยะ 6 เดือนแรก             
ต้องมีผลใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 52 คณะ ส านัก/สถาบัน ที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณน้อย ควรมีการเร่งรัด 
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
  2. เนื่องจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ระยะ 6 เดือน 
เป็นข้อมูลตั งแต่เดือนตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 การใช้งบประมาณมหาวิทยาลัยด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 70 และจะ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย การรายงานรอบต่อไปต้องมีการปรับข้อมูลตัวเลขกิจกรรม เป้าหมายและ
งบประมาณให้สอดคล้องกัน  
 

3. กรณ…ี 
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  3. กรณีการได้รับงบประมาณล่าช้า ให้มหาวิทยาลัยเตรียมการจัดท าแผนงานรายละเอียด
ของการจัดซื อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าก่อนได้ เมื่อได้รับงบประมาณจะสามารถด าเนินการได้ทันที  
  4. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เมื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องรายงาน  
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย                        
ไว้เป็นล าดับแรกก่อนการประเมินผล  
  5. ต้องการให้คณะกรรมการฯ เน้นความส าคัญในเรื่องการประเมินผล ซึ่งการติดตาม 
ตรวจสอบ เป็นกลไกที่ฝ่ายบริหารด าเนินการเป็นหลักแล้ว และผลการติดตาม ตรวจสอบนั นจะน ามาสู่การ
ประมวลผลของคณะกรรมการฯ จึงเสนอเป็นข้อสังเกตเพ่ือด าเนินการต่อไป  
 
  มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม ๒๕66 – 31 มีนาคม 2567) 
 
 5.5 พิจารณาอนุ มัติค าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา                  
โรงเรียนสาธิต (เงินบริจาค) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย น าเสนอ พิจารณาอนุมัติค าขอตั งงบประมาณรายจ่าย
จากเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต (เงินบริจาค) ดังนี  
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการจัดจ าหน่ายรถตู้ จ านวน 4 คน เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2567 แล้วนั น ปัจจุบันประสบปัญหารถตู้ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจากเดิมมีรถตู้จ านวน 10 คน ขณะนี เหลือรถตู้ใช้งานเพียง 6 คัน และจากสถิติการขอใช้
รถยนต์ ในปี พ.ศ. 2567 ไม่สามารถจัดรถยนต์ให้บริการได้ คิดเป็นร้อยละ 14.16 เมื่อเทียบกับปี                  
พ.ศ. 2566 ที่ไม่สามารถจัดหารถยนต์ได้ คิดเป็นร้อยละ 12.78 (พ.ศ. 2566 เป็นข้อมูลการขอใช้รถทั งปี 
แต่ พ.ศ. 2567 ข้อมูล 7 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม)  
  ดังนั น เพ่ือให้มีรถตู้เพียงพอต่อความต้องการภายในมหาวิทยาลัยและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงขอตั งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต                  
(เงินบริจาค) เพ่ือจัดซื อรถตู้โดยสาร จ านวน 2 คัน จ านวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
สรุปดังนี  
 

รายการที่ขอตั้งงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินบริจาค ดังนี  
 
 - จัดซื อรถตู้โดยสาร จ านวน 2 คัน 
 

 
 

3,500,000 บาท 

รวมงบประมาณเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต (เงินบริจาค) 3,500,000 บาท 
 
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 “ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนบริหารและจัดการรายได้และ
ทรัพย์สินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ยกเว้นเงิน
และทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
 
 

เงินและทรัพย์สิน… 
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 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการตามเงื่อนไขท่ีผู้อุทิศให้ก าหนด
ไว้และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้ามหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไข
ไว้ไม่ชัดแจ้งให้มหาวิทยาลัยน าเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือก่อหนี 
ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เป็นประโยนช์แก่มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม โดย
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย” 
 มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอตั งงบประมาณรายจ่าย
จากเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต (เงินบริจาค) จ านวน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสน
บาทถ้ วน ) เพ่ื อจัดซื อ รถตู้ โดยสาร  จ านวน  2  คั น  โดย เรื่ อ งดั งกล่ าวได้ ผ่ านการพิ จารณ าจาก
คณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุ มครั งที่ 7/2567 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นอย่างไรที่ต้องจัดซื อรถตู้ประเภทเดียว เนื่องจากบางภารกิจ 
อาจารย์จะต้องเดินทางไปท าภารกิจให้มหาวิทยาลัย จ านวน 1 – 2 คน โดยใช้รถตู้ ซึ่งรถตู้สามารถนั่งได้ถึง 
10 คน อาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ นเพ่ือให้บริการ หากปรับรถตู้ จ านวน 2 คัน ในราคา 3,500,000 บาท 
เป็นรถเก๋ง จะสามารถจัดซื อรถเก๋งได้ จ านวน 4 คัน และจะตอบสนองความต้องการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยได้ดีกว่าหรือไม่ 
  2. การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื อรถตู้นั น เนื่องจากการลงพื นที่อาจารย์จะน านักศึกษา
ไปด้วยและปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีรถเก๋ง จ านวน 2 คัน  ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน หากขอจัดซื อรถตู้                    
จะสามารถน านักศึกษาไปลงพื นที่ได้ 
  3. การจัดซื อรถตู้โดยสารจะต้องด าเนินการถูกต้องตามกระบวนการของงานพัสดุ มีการสืบ
ราคาที่จะจัดซื อ การเปรียบเทียบราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และการเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อ
สภามหาวิทยาลัยจะต้องเสนอเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตามเอกสารประกอบการการประชุมหน้า 5 – 10 สภามหาวิทยาลัยอาจต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย 
มหาวิทยาลัยต้องตั งหลักให้ดี 
  4. งบประมาณที่ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นเงินรายได้ (เงินบริจาค) ซึ่งในการจัดซื อ
รถยนต์ตามระเบียบกระทรวงการคลังได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถตู้โดยสารไว้แล้ว จึงให้น ามา
ก าหนดความจ าเป็นในการใช้งาน 
  5. หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการ
เพ่ือก าหนดรายละเอียดของรถตู้โดยสาร และราคากลาง หลังจากนั น จึงจะด าเนินการตามกระบวนการจัดซื อ
จัดจ้าง โดยออกประกาศประกวดราคาจัดซื อรถโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 6. มหาวิทยาลัยขอตั งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต                  
(เงินบริจาค) ซึ่งเงินบริจาคถือว่าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 “ข้อ 8 ให้มหาวิทยาลัย
จัดท าแผนบริหารและจัดการรายได้และทรัพย์สินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ยกเว้นเงินและทรัพย์สินที่มีผู้ อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย” ดังนั น มหาวิทยาลัยต้อง
จัดท าแผนบริหารและจัดการรายได้เสียก่อน ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดข้ออนุมัติงบประมาณ ตามข้อ 8 วรรคสาม 
 

“เงินและทรัพย์สิน... 
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“เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขหรือก าหนดเงื่อนไขไว้ไม่ชั ดแจ้งให้
มหาวิทยาลัยน าเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยดังกล่าวไปใช้จ่ายหรือก่อหนี ผูกพันได้ตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม โดยได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย” จึงเสนอประเด็นดังนี  
  ประเด็นที่ 1  มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนบริหารและจัดการรายได้และทรัพย์สิน ตั งแต่
ต้นปีและขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยก่อน จากนั นจึงด าเนินการตั งงบประมาณรายจ่ายตามแผนจะเหมาะสมกว่า  
 ประเด็นที่ 2 เงินที่บริจาคเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต หากเป็นเงินที่
ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตบริจาคมีวัตถุประสงค์เพ่ือนักเรียนโรงเรียนสาธิต และมหาวิทยาลัยน ามาจัดซื อรถตู้
ส่วนกลางได้หรือไม ่
 ประเด็นที่  3 การขออนุมัติงบประมาณจัดซื อรถตู้โดยสาร ตามเอกสารที่ปรากกฎ
บริษัทเอกชนได้เสนอราคารถตู้โดยสารแล้ว จ านวน 3,500,000 บาท และอธิการบดีสั่งก ารอนุมัติแล้ว                 
จึงแสดงให้เห็นว่าได้ด าเนินการจัดหาเพ่ือก่อหนี ผูกพันแล้ว และได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 52 ส่วนราชการก่อหนี ผูกพันใด ๆ โดยไม่มี
งบประมาณมีความผิดทางอาญา    
 7. ตามที่หน่วยงานได้ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื อรถตู้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้               
งานพัสดุ กองคลัง ได้เตรียมข้อมูลและน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินฯ เพ่ือพิจารณา 
ส าหรับรายละเอียดของรถตู้นั นเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนั น มหาวิทยาลัย จึงขอถอนวาระที่ 5.5 
พิจารณาอนุมัติค าขอตั งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต (เงินบริจาค)  
  8. เงินบริจาคที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยหากระบุวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจึงสามารถน ามาใช้ด าเนินการได ้
  9. เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นพนักงานขับรถด้วย เนื่องจากแผนพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ต าแหน่งพนักงานขับรถ ในอนาคต 1 – 2 ปี จะมีพนักงานขับรถเกษียณอายุราชการ  
หากมหาวิทยาลัยเสนอแผนบริหารและจัดการรายได้ เห็นควรให้เสนอพนักงานประจ ารถมาในคราวเดียวกัน  
  10. เนื่องจากเงินที่ขออนุมัติจัดซื อรถตู้โดยสารเป็นเงินบริจาคโรงเรียนสาธิต เงินที่น ามาใช้
ต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต และมหาวิทยาลัยต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องการจัดซื อ
รถยนต์ จึงเห็นชอบให้ถอนวาระเพ่ือด าเนินการใหม่ 
  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบให้ถอนวาระที่ 5.5 พิจารณาอนุมัติค าขอตั งงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต (เงินบริจาค) และมอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 5.6 พิจารณาอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม สมทบโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนขั้นสูง (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย น าเสนอ พิจารณาอนุมัติค าขอตั งงบประมาณรายจ่าย
จากเงินสะสม สมทบโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนขั น สูง 
(Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี  
  ด้ วย  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เทพสตรี  ได้ เสนอโครงการพัฒ นาความ เป็ น เลิ ศของ
สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนขั นสูง (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) จัดสรรเงินอุดหนุน จ านวน 2,000,000 บาท เพ่ือบริหารจัดการและด าเนินงานภายใต้
โครงการดังกล่าว ซึ่งตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
 

และพัฒนา... 
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และพัฒนาก าลังคนขั นสูง (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัย
ต้องสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสป.อว. เป็นเงินจ านวน 
400,000 บาท โดยมีโครงการหลัก คือ โครงการพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวชุมชนดินสอพองจังหวัด
ลพบุรีเชิงสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับสู่การเป็น Soft Power ของประเทศ แบ่งเป็นโครงการย่อย 2 โครงการ ดังนี  
  1. โครงการ การพัฒนาก าลังคนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยว
ชุมชนดินสอพองจังหวัดลพบุรี สป.อว. สนับสนุน 656,650 บาท มหาวิทยาลัยสนับสนุน 150,000 บาท                
รวมงบประมาณทั งสิ น 806,650 บาท 
  2. โครงการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวชุมชน   
ดินสอพองจังหวัดลพบุรี สป.อว. สนับสนุน 1,343,350 บาท มหาวิทยาลัยสนับสนุน 250,000 บาท               
รวมงบประมาณทั งสิ น 1,593,350 บาท 
  เพ่ือให้บรรลุผลตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ มหาวิทยาลัย จึงขอตั งงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพ่ือสมทบโครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาก าลั งคนขั นสู ง (Reinventing University) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวชุมชนดินสอพองจังหวัดลพบุรีเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือยกระดับสู่การเป็น Soft Power ของประเทศ ดังนี  
 

รายการที่ขอตั้งงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภท เงินสะสม ดังนี  
 
 -  โครงการพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวชุมชนดินสอพองจังหวัด
ลพบุรีเชิงสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับสู่การเป็น Soft Power ของประเทศ 
 

 
 

400,000 บาท  

รวมงบประมาณเงินสะสม 400,000 บาท 
 
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 3 การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 22 
  “รายได้ของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายเมื่อสิ นปีงบประมาณให้เป็นเงินสะสม ทั งนี  ไม่รวมรายได้จากโครงการที่มีระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายไว้เป็นการเฉพาะ 
  ในกรณีเมื่อสิ นปีงบประมาณ หน่วยงานใดมีเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเหลือจ่ายจาก
โครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว มหาวิทยาลัยอาจจัดให้เงินงบประมาณเหลือจ่าย
ดังกล่าวเป็นเงินสะสมของหน่วยงานนั นก็ได้  
  การใช้เงินสะสม ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 15  
โดยเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 และคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567  
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                     มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอตั งงบประมาณรายจ่าย                   
จากเงินสะสม เพ่ือสมทบโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนขั นสูง 
(Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “โครงการพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยว
ชุ มชน ดิ นสอพองจั งหวัดลพบุ รี เชิ งสร้ างสรรค์ เพ่ื อยกระดั บสู่ การเป็ น  Soft Power ของประเทศ”                          
จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ทั งนี  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวชุมชนดินสอพองจังหวัดลพบุรีเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือยกระดับสู่การเป็น Soft Power ของประเทศ เหตุใดจึงเลือกด าเนินการชุมชนดินสอพอง และชุมชนดินสอพอง 
หมายถึง บ้านท่ากระยางแห่งเดียวหรือไม่ 
  2. หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) อธิการบดีได้ประชุมทีมงานในการเขียนข้อเสนอโครงการ                   
โดยเชิญคณะวิทยาการจัดการมาร่วมด าเนินโครงการในครั งนี  และหารือร่วมกันว่า เมื่อปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดละ 2 แห่ง ในปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่าจังหวัดลพบุรีมีความโดดเด่นเรื่องดินสอพองและเป็นส่วนหนึ่งของ              
ค าขวัญจังหวัดลพบุรี แต่เนื่องจากดินสอพองของจังหวัดลพบุรี ยังมิได้มีการยกระดับและเข้าสู่มาตรฐาน
เท่าที่ควร การเลือกพื นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพองโดยเฉพาะมีส่วนส าคัญ  จึงได้
พิจารณาบ้านหินสองก้อน ต าบลทะเลชุบศร ที่มีความโดดเด่นและเป็นแหล่งผลิตดินสอพองขนาดใหญ่                 
และคณะวิทยาการจัดการเห็นว่า หากด าเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนดินสอพอง                    
จะสามารถช่วยกระจายความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับดินสอพองให้เป็นที่รู้จักมากขึ น และ
ขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก  
  3. จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเรื่องการพัฒนาพื นที่ชุมชนดินสอพอง ต าบลทะเลชุบศร                 
ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรีซึ่งเกี่ยวข้องด้วยหลายโครงการ                    
ศูนย์การเรียนรู้ที่ด าเนินการสร้างโดยใช้งบประมาณของรัฐเผยแพร่ความรู้เรื่องดินสอพอง เป็นศูนย์ที่มิได้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง และเรื่องดินสอพองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขีดจ ากัดในการน าไปใช้ต่อยอด ยกเว้น ดินสอพอง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ จึงมีความเห็นว่า  
 (1) การท างานเกี่ยวกับชุมชนดินสอพองที่มีมานานยังไม่เป็นที่รู้จักมากแต่อย่างใด  
 (2) หากด าเนินการโครงการ ให้ค านึงถึงความยั่งยืน ความก้าวหน้า ความคุ้มค่า และต่อ
ยอดในปีต่อไปมากยิ่งขึ น 
 (3) การพัฒนาแหล่งชุมชนดินสอพองอาจได้รับงบประมาณอีกในอนาคต ข้อคิดในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ควรมีการพัฒนาทั งเรื่องวิชาการ เรื่องของโลกทัศน์ และเรื่องของผลลัพธ์ทางด้านก าไร 
 (4) ความยั่งยืน หมายถึง ท้องถิ่นต้องมีผู้พร้อมอย่างมากในชุมชน  
เมื่อมีทั ง 4 ข้อนี  ชุมชนใดสามารถน ามาพัฒนาทั งการตลาดและการท่องเที่ยวได้ ควรด าเนินการในชุมชนนั น 
การท่องเที่ยวการตลาดชุมชนหากอิงในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจหลักในอนาคตของโลกจะท าให้
คุณค่าของสิ่งแวดล้อมดีขึ นและจะเกิดประโยชน์มากกว่า 
  4. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนขั นสูง มาจาก
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และชื่อโครงการเป็นชื่อของกระทรวง ในทุกปีกระทรวงจะมีกรอบในการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยโดยก าหนดกรอบในแต่ละปีที่แตกต่างกันไป มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการตาม
กรอบที่กระทรวงก าหนด โดยในปีนี  จังหวัดลพบุรีได้รับกรอบเป็น “การท่องเที่ยว”  และ “Soft Power” 
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มหาวิทยาลัยต้องน าโจทย์มาจัดท าข้อเสนอโครงการ และข้อเสนอโครงการมาจากการส ารวจพื นที่แล้วจึงจัดท า
ข้อเสนอโครงการเสนอต่อ สป.อว. โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรรมการ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินปรับแก้
ข้อเสนอโครงการหลายครั งจนสุดท้ายได้จัดท าบันความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) โครงการดังกล่าว และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สป.อว. จ านวน 2 ล้านบาท เพ่ือด าเนินโครงการภายในระยะเวลา 10 เดือน                             
ตามข้อตกลงมหาวิทยาลัยจะต้องสมทบเงินเพ่ิมร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซ่ึงเป็นไปตามข้อตกลง
ระหว่าง สป.อว. กับสถาบัน และเป็นไปตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
  5. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน อุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนขั นสู ง 
(Reinventing University) ได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เพ่ือให้เกิดประโยชน์ จึงเสนอให้
มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขวิธีการ/กระบวนการของโครงการย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกรรมการ               
สภามหาวิทยาลัย  
  6. สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้เคยน าเสนอการจัดท าศูนย์เรียนรู้เมืองแห่งดินสอพอง                    
ต่อที่ประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ โดยเชิญอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มาออกแบบศูนย์เรียนรู้ว่าควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้มีประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ                    
และชุมชนจะมีรายได้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริง  เรื่องส าคัญ คือ เครื่องสตุดินสอพอง หากด าเนินการได้        
จะส่งผลให้ดินสอพองมีราคาที่สูงขึ น ปัจจุบันชุมชนที่มีความพร้อมพอสมควรอยู่บริเวณต าบลถนนใหญ่                        
และหากมหาวิทยาลัยต้องการแบบในสร้างศูนย์เรียนรู้เพ่ือน าไปด าเนินการต่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถติดต่อ
ประสานงานได้ 
  7. คณะวิทยาการจัดการ มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการโดยได้รับโจทย์การเชื่อมโยงกับ                
แหล่งท่องเที่ยวและรายละเอียดในหลายส่วน ดังนั น จึงพิจารณาเลือกดินสอพองในการด าเนินงาน และได้รับข้อมูลว่า
ในอดีตมหาวิทยาลัยได้เคยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับทีมงานดินสอพองในพื นที่นั น เมื่อมหาวิทยาลัยจะด าเนิน
โครงการดินสองพองจะต้องด าเนินการในภาพลักษณ์เชิงบวก โดยจัดท าศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนดินสอ
พองลพบุรี มีหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 15 หน่วยงาน โดยมีหลักฐานแสดงความร่วมมือของเครือข่ายร่วมกับ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
จะมีส่วนร่วมด าเนินการด้วย และเห็นว่าการเสนอโครงการในปีต่อไป มหาวิทยาลัยอาจต้องปรับการเขียนรายละเอียด
โครงการย่อยให้ชัดเจนเพ่ือให้สอดรับก  บงบประมาณ คณะท างานของมหาวิทยาลัยมีความตั งใจว่าจะขับเคลื่อน
ดินสอพองเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่และสร้างงานที่มีคุณค่า  
  8. พื นที่ด าเนินโครงการอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
การด าเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เคยจัดทำเครื่องสตุดินสอพองให้กับชุมชนเพ่ือใช้งานแต่ชุมชนมิได้
น าไปใช้และมีความต้องการท าผลิตภัณฑ์ตามแบบดั งเดิม และยังพบปัญหาเรื่องความขัดแย้งในเชิงพื นที่กับ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอดีต ปัญหาข้อขัดแย้งเชิงพื นที่และอิทธิพลในพื นที่  ชุมชนที่ท าผลิตภัณฑ์                  
ดินสอพองแบบดั งเดิมมีข้อขัดแย้งกับชุมชนที่เป็นบ้านพักอาศัยและบ้านจัดสรร เนื่องจากกระบวนการผลิต                
ดินสอพองส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนในพื นที่แม้ว่าจะมาทีหลังก็ตามและมิได้มีความสุข
กับการมีดินสอพองในพื นที่มากเท่าไหร่ จึงเสนอข้อมูลเพ่ือทราบและเห็นว่าโครงการดังกล่าวถือว่ามีความท้าทาย
และขอสนับสนุนโครงการเพื่อด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ทั งนี  ขอให้ค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวที่เสนอ และสภาพ
พื นที่ยังพบปัญหาหลายเรื่อง เช่น การบุกรุกพื นที่ โดยฝั่งด้านซ้ายเป็นพื นที่ติดคลองชลประทานมิได้เป็นพื นที่             
โดยสมบูรณ์ของผู้ประกอบอาชีพดินสอพอง จึงเสนอเป็นข้อพึงระวังในการลงพื นที่ด้วย   
 
 

9. การท างาน... 
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  9. การท างานในพื นที่ชุมชนดินสอพองมีความซับซ้อน ผลิตภัณฑ์จากดินสอพองมีความ
หลากหลายมากในตลาด ส าหรับเรื่องเครื่องสตุดินสองพอง อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้จัดท าเครื่องสตุ               
ดินสอพอง และมีการจ าหน่ายดินสอพอง รวมทั งงานของดินสอพองขณะนี ได้รับรางวัล Soft Power และได้ 
รับทุนเป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัย นอกจากนี  มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานทหารอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าผลิตภัณฑ์แผ่นมาร์คหน้ากันแดดจากดินสอพอง และจากประสบการณ์ท างานดินสอพองเมื่อมี
งบประมาณด าเนินการในพื นที่จะพบปัญหาข้อขัดแย้งในพื นที่ 
  10. ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ร่วมกับชุมชนและจังหวัดลพบุรีในเรื่องดินสอพอง ปัญหาของ
ดินสองพอง เรื่องเครื่องสตุ ใน ปี พ.ศ. 2547 จังหวัดลพบุรี ได้จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย                 
เพ่ือวิจัยเรื่องการฆ่าเชื อในดินสองพอง จากการสตุต้องใช้เวลาด าเนินการนานมากและใช้อุณหภูมิ 60 องศา 
แต่การด าเนินการในครั งนั นส าเร็จและสามารถฆ่าเชื อได้ด้วยคลอรีน แต่ไม่สามารถน าไปเป็นสินค้าส่งออกได้ 
เนื่องจากตลาดไม่ให้ความเชื่อถือว่าจะสามารถฆ่าเชื อได้ ชุมชนดินสอพองนั นจังหวัดเคยจัดสรรงบประมาณ              
8 ล้านบาท ตนเองในขณะนั นไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาพื นที่และเห็นว่าควรศึกษาให้ดีก่อน ซ่ึงปัจจุบันโครงการ
ก็ยังด าเนินการไม่ส าเร็จ การพัฒนาดินสอพองอาจเป็นงานที่หนักในการส่งเสริมให้เป็น Soft Power รวมทั ง
ปัญหาเรื่องเชิงพื นที่ในบริเวณนั นเป็นที่หลวงและหมู่บ้านจัดสรรไม่สามารถขุดดินได้ และดินสอพองบริเวณนั น
ไม่มีแล้วและน ามาจากแหล่งอ่ืน หากด าเนินการต่อมหาวิทยาลัยควรศึกษาวรรณกรรมเดิมที่ผ่านมาว่าจังหวัด
และชุมชนได้ด าเนินการอย่างมากในพื นที่ดินสอพอง และไม่ควรด าเนินการซ  า จึงให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต
ของกรรมการไป พิจารณ าเพ่ือมิ ให้ เสี ยประโยชน์  และในฐานะที่ เป็ นมหาวิทยาลั ยการส่ งเสริม                 
Soft Power ควรส่งเสริมในด้านวิชาการ และให้ศึกษาการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวทาง
การศึกษา การท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น  
  11. บริเวณพื นที่วัดไก่ตั งอยู่คู่ขนานคลองชลประทาน สะพาน 6 ต าบลทะเลชุบศร ไปจนถึง
หมู่บ้านจัดสรร จะมีป้ายติดตั งก าแพงคูเมืองลพบุรี ของกรมศิลปากร ดังนั น การด าเนินการในพื นที่ดังกล่าว
ต้องให้ความระมัดระวัง การสร้างหรือด าเนินการไม่ควรไปมีส่วนในการท าลายโบราณสถาน   
  12. มหาวิทยาลัยรับทราบและรับข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาด าเนินการปรับ
โครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติค าขอตั งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เพ่ือสมทบโครงการ
พัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนขั นสูง (Reinventing University) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 “โครงการพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวชุมชนดินสอพองจังหวัดลพบุรีเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือยกระดับสู่การเป็น Soft Power ของประเทศ” จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และ
มอบมหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาด าเนินการปรับแก้
ไขกระบวนการด าเนินโครงการดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
 
 5.7 พิจารณาร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับท่ี ..) 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับคุณวุฒิและเพ่ิมคุณวุฒิของพนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) ดังนี  
  ตามที่ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับคุณวุฒิและเพ่ิมคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก าหนดไว้ว่า  
 

ข้อ 4… 
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  “ข้อ 4 วรรคหนึ่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ นอาจน า
คุณวุฒิมาขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ น โดยจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
และหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย” 
  ต่อมาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พิจารณาตามข้อ 4 
ของประกาศดังกล่าวแล้วพบว่าข้อความที่ก าหนดว่า “คุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย” มีลักษณะที่กว้างเกินสมควร อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการตีความและ
การบังคับใช้ในอนาคต โดยอาจมีผู้น าคุณวุฒิมาขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ น ซึ่งเป็นคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย แต่ไม่ตรง
กับสาขาวิชาที่สอบบรรจุเข้ามา ซึ่งมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยจะอนุมัติปรับคุณวุฒิให้
เฉพาะผู้ที่จบสาขาวิชาที่สอบบรรจุเข้ามาเท่านั น ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์สอนสาขาวิชาเกษตรคุณวุฒิที่จะ
น ามาขอปรับจะต้องคุณวุฒิทางด้านสาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน โรคพืช หรือปฐพีศาสตร์ หากจบสาขาวิชาอ่ืนไม่
สามารถขอปรับเพิ่มคุณวุฒิได้ แม้ว่า สาขาวิชานั นจะมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยก็ตาม  
  ดังนั น เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยจึงขอปรับแก้ไขประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับคุณวุฒิ และเพ่ิมคุณวุฒิของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ออกบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2566 ดังนี  
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการปรับคุณ วุฒิ และเพิ่ มคุณ วุฒิ ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับ พ.ศ. 2566 

ร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการปรับคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..) 

 
“ข้อ ๔ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ               
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ นอาจน าคุณวุฒิมาขอปรับให้
ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ น โดยจะต้องเป็น
คุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และหลักสูตร
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย” 
 

 
“ข้อ ๔ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ              
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ นอาจน าคุณวุฒิมาขอปรับให้ได้รับ
เงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพ่ิมขึ น โดยจะต้องเป็นคุณวุฒิที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ สอบบรรจุ  และ
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย” 

 
  มหาวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง ประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับคุณวุฒิและ            
เพ่ิมคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ ..)                   
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
 
 
 
 

กรรมการ… 
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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการปรับคุณวุฒิและเพ่ิมคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี ฉบับ พ.ศ. 2566 อาจด าเนินการได้คล่องตัวกว่าหรือไม่ เนื่องจาก ข้อ 4 วรรคสอง ก าหนด
ว่า “ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุ คคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจพิจารณาปรับคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการต่างไป
จากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้” เนื่องจากคุณวุฒิของพนักงาน สายวิชาการ อาจไม่ทันสมัย 
เนื่องจากสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อาจารย์บางคนอาจไปศึกษาต่อสาขาวิชาใหม่และอาจไม่
ตรงกับสาขาวิชาที่สอบบรรจุ หากก าหนดคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่สอบบรรจุ อาจด าเนินการได้ยากและ               
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้ จึงเห็นว่า ประกาศฯ ฉบับเดิมจะเป็นประโยชน์มากกว่า และให้พิจารณา
เป็นรายกรณไีปและจะท าให้อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยนสาขาวิชาได้ทันที  
 2. รายที่มีปัญหาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากอาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว 
และได้ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโทสมัครสอบบรรจุ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ตรงกับระดับปริญญาเอก เมื่ออาจารย์เข้ามา
ปฏิบัติงานจึงได้ขอปรับคุณวุฒิและขอเพ่ิมคุณวุฒิ จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัย จึงได้เสนอปรับแก้ไขประกาศ  
 3. เมื่อพนักงาน สายวิชาการ สมัครสอบบรรจุคุณวุฒิระดับปริญญาโทจะไม่สามารถปรับ
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกได้ หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดี        
แล้วจึงจะสามารถน ามาขอปรับเพิ่มคุณวุฒิได้ 
 4. เมื่อปรับแก้ไขตามร่าง ประกาศ ข้อ 4 “โดยจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่สอบบรรจุ” อาจเป็นการผูกมัดและจ ากัดเกินไป ควรเป็นประเด็นพิจารณาการอนุญาตให้ไปศึกษา
ต่อในสาขาวิชาจะเป็นเรื่องส าคัญมากกว่า และต้องได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่อเพ่ือน ามาปรับเพ่ิมคุณวุฒิได ้
 5. จากปัญหาที่เกิดขึ น มหาวิทยาลัยสามารถใช้อ านาจในการบริหารได้ เมื่อพนักงาน                
สายวิชาการ สอบบรรจุคุณวุฒิระดับปริญญาโท จะต้องได้รับเงินเดือนในระดับปริญญาโท แม้ว่ามีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกมาแล้วก็ตาม หากมีการแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมหาวิทยาลัยมีความต้องการ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ สามารถอนุมัติปรับเพ่ิมคุณวุฒิให้ได้นับตั งแต่วันที่อนุมัติ โดยไม่นับย้อนหลัง                 
ดังนั น จึงไม่ต้องปรับแก้ไขประกาศ ฯ  
   มติสภามหาวิทยาลัย ไม่เห็นชอบร่าง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับคุณวุฒิและเพ่ิมคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา               
สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่  ..) และให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับคุณวุฒิและ        
เพ่ิมคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับ พ.ศ. 2566 
ต่อไป  
 
 5.8 พิจารณาอนุมัติร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2568 – 2570 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย น าเสนอ ร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2568 – 2570 ดังนี  
  ด้วย มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2568 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2570)  
เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จอย่างมีทิศทาง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การจัดการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 - 2570) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนายุทธศาสตร์
การเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยค านึงการมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืนและความเหมาะสมเป็น
ส าคัญเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี  

1. เพื่อตอบสนอง... 
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  1. เพ่ือตอบสนองการหาและการสร้างรายได้ การบริหารจัดการงบประมาณ การควบคุม 
และการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า คุ้มทุนและ
เกิดความยั่งยืนกับมหาวิทยาลัย  
  2. เพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยการ
ประยุกต์และบูรณาการหลักการส าคัญด้านการหาและสร้างรายได้ รวมทั งการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเอื อต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
  3. เพ่ือให้สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลก  
  4. เพ่ือพัฒนาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการน าไป
ประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
  5. เพื่อให้มีการติดตาม การประเมินผล และน าข้อมูลงบประมาณที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2568 - 2570 ประกอบด้วย                
3 ยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ และ 3 กลยุทธ์ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
จัดระบบบริหารจัดการ
ทางการเงิน 

มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้าน
การเงิน 

1 . มี ค วาม เชื่ อม โยงระบบการเงิน
ระหว่างกองคลังกับหน่วยงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย 
2. ทุกหน่วยงานมีรายงานสถานการณ์
ทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ใ ช้ พั น ธ กิ จ แ ล ะ
ท รั พ ย์ สิ น เป็ น แ น ว
ทางการหารายได ้

มีรายได้ เพ่ิ มขึ นจาก
การด าเนิ น งานตาม
พั น ธ กิ จ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ท าแผนหารายได้จาก 
พันธกิจและทรัพย์สิน 

1. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ นจากพันธ
กิจและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ นของงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก (งบวิจัย งบจาก
เครือข่ายภายนอก โครงการพิเศษ) 
3. ทุกหน่วยงานมีแผนหารายได้จาก
พันธกิจและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กระบวนการตรวจสอบ 
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ใ ช้
งบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได ้

มี ค วามถู กต้ อ งขอ ง
งบประมาณ และน า
ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ติ ดตามมาปรับปรุ ง
แก้ไข 

จั ด ท า แ ผ น ง า น
ป ระจ าปี  (Annual 
Plan) เพ่ือใช้ในการ
ติดตาม 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน 
2. ทุกหน่วยงานทั งระดับคณะ ส านัก
และสถาบัน มีการสรุป  และวิเคราะห์
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการ
ติดตามผลการด าเนินการตามแผนงาน
ประจ าปี (Annual Plan)  
4. ทุกหน่วยงาน ทั งระดับคณะ ส านัก
และสถาบั น  มี การรายงานผลการ
ติดตาม ตามแผนงานประจ าปี (Annual 
Plan) อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง 

ร่าง แผนกลยุทธ์… 



- 33 - 
 

 ร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการเงินและ
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมครั งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567           
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้ปรับเพ่ิมเติม ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2568 – 2570 
  มหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2568 – 2570 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   มติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                      
พ.ศ. 2568 – 2570 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ – ทักท้วง 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๗.๑ รับทราบจ านวนบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษามหาวิทยาลัย ที่ได้รับการเสนอเรื่องเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ จ านวนบุคคลในเขตพื นที่บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี   
  ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567              
ได้มีมติที่ประชุม “กรรมการที่มาประชุมโดยเสียงข้างมาก เห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
จ านวน 11 คน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตามมาตรา 16 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมระบุเขตพื นที่บริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้ชัดเจน และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั ง 11 คนนั น  มีผู้ใดบ้างที่อยู่
ในเขตพื นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตาม
มติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  อ้างถ ึง ค าสั ่งส าน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษาที ่ ๕๙/๒๕๕๑ เรื ่อง แต่งตั ้ง
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที ่ถ่ายทอดและ
ผลักดันนโยบายเกี ่ยวกับการอุดมศึกษาผ่านทางเครือข่ายที ่จัดตั ้งขึ ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย
ด าเนินการตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น การจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ตามเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีอยู่ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด “ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และ
กรุงเทพมหานคร” โดยข้อมูลเขตพื้นที่บริการดังกล่าวนี้ ได้เคยใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
และเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลภูมิล าเนาตามเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีจ านวน ๙ คน จากทั ้งหมด ๑๑ คน ซึ ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งตามมาตรา ๑๖ (๕)            
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปรากฏตามข้อมูลดังต่อไปนี้ 

      1 รศ.ดร.ประเทือง...  
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ที ่
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 

เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ด้านความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ตามมาตรา 16(๕) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 
ภูมิล าเนา 

อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการการศกึษา
ของมหาวิทยาลัย 

1 รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม  ด้านการศึกษา  ปทุมธานี  
2 ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมาลี สังข์ศร ี ด้านมนุษยศาสตร ์ กรุงเทพ  
3 รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ ด้านสังคมศาสตร ์  ล าพูน - 
4 รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  นนทบุรี  
5 รศ.วรวุฒิ  เทพทอง  ด้านกฎหมาย นนทบุรี  
6 นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล ด้านการงบประมาณและการเงิน นนทบุรี  
7 นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล ด้านการบริหารงานบุคคล กรุงเทพ  
8 นายภานุ  แย้มศร ี ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ลพบุร ี  
9 ดร.วิชัย ไทยถาวร ด้านการศาสนา  ลพบุร ี  

10 นายลิขิต สุนทรสุข ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ลพบุร ี  
11 นายสมาน คณุากรไพบูลย์ศิร ิ ด้านอื่น ๆ  (การบริหารธรุกิจหรือการบริหารพัฒนา) สมุทรสาคร - 
 
  ในการนี้  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงเรียนแจ้งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                   
เพ่ือทราบจ านวนบุคคลในเขตพ้ืนที่บริการการศึกษามหาวิทยาลัย ที่ได้รับการเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                     
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า การก าหนดเขตพื นที่บริการการศึกษามีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ระบุไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                  
ซึ่งก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายกลางที่ใช้บังคับ  
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั งหมด 38 แห่งทั่วประเทศ แต่ละแห่งจึงต้องก าหนดพื นที่ท้องถิ่นเป็นเป้าหมาย               
ในการขับเคลื่อนพันธกิจ โดยก าหนดไว้ในนโยบายและจัดท าเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องได้รับ                    
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ดังที่ระบุไว้ใน มาตรา 18 (1) ทั งนี  เพื่อให้บุคคลในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจ สภามหาวิทยาลัยจึงต้องมี องค์ประกอบที่ประกอบด้วยบุคคลในเขตพื นที่บริการ การศึกษา 
โดยต้องมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื นที่บริการการศึกษาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั งหมด ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีจ านวน 11 คน ดังนั น จึงควรมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื นที่บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 คน ฉะนั นที่เลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยเสนอ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนทั งหมด 9 คน ถือว่ามีจ านวนเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด แต่ประเด็นปัญหามีว่าบุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นบุคลากรในเขตพื นที่บริการการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยหรือไม่ 
  ด้วยสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีอ านาจและหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัย ดังนั น จึงต้องมุ่งเน้นการขับเคลื่อนพันธกิจเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยน าภารกิจหลักทั ง                   
สี่ประการของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ทั งนี ปรากฏในนโยบายและแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ก าหนดพื นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี โดยไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดปทุมธานี 
ไว้แต่อย่างใด 
 

ในการสรรหา… 
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  ในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริง ที่ได้ก าหนดเขตพื นที่บริการการศึกษาไว้ จึงได้มีข้อทักท้วงจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 อย่างไรก็ตาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยเสียง
ส่วนใหญ่มีมติ มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดรายนามบุคคลที่ผ่านการพิจารณา
แล้วว่าผู้ใดเป็นบุคคลในเขตพื นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้น าเสนอให้สภามหาวิทยาลัย
รับทราบในวันนี  
  จึงเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
บันทึกข้อความเพ่ิมเติมในรายงานการประชุมด้วย  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบจ านวนบุคคลในเขตพื นที่บริการการศึกษามหาวิทยาลัย               
ที่ได้รับการเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ               
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกข้อความเพ่ิมเติมตามความเห็น                
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรายงานการประชุมเรื่องเพ่ือทราบไว้ด้วย   
 
 7.2 งานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ปีการศึกษา 2565 แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี  
  ด้วย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดจัดขึ นระหว่างวันที่ 19 – 26 กันยายน 
๒๕๖7 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก าหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน ๒๕๖7  
เวลา 10.3๐ น. ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
  มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565           
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อทราบ และในโอกาส นี  มหาวิทยาลัยขอเชิญนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 
2565 แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันเสาร์ที่  21 กันยายน ๒๕๖7                      
เวลา 10.3๐ น. ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม   
  ทั งนี  โปรดแจ้งตอบรับการเข้าร่วมพิธีฯ ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 
สิงหาคม ๒๕67  
  มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน ๒๕๖7 เวลา 10.3๐ น.             
ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 - ไม่มี - 
 
 
 
 
 

เลิกประชุม… 
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เลิกประชุมเวลา 16.40 น. 
 
 

 
(นางสาวพวงเพชร  ศุภกรรม)   (นางสาววาสนา  วงษ์สังข์)             (นายวัชระ  รักษาพล) 
       ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ        ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



 
 


